

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๔ (๓/๒๕๕๓) วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวิชนู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ
๔.๑	แผนพัฒนาตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓	<p>๑. เห็นชอบแผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามเสนอ</p> <p>๒. เห็นชอบแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามเสนอ</p> <p>๓. เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสู่ระดับสากล ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕(ปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๕๓) และให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงและดำเนินการต่อไป</p> <p>๔. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ตามเสนอ และให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการโดยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร ตรวจสอบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาร่วมกับเลขานุการสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p> <p>๕. เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕(ปรับปรุง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓)ตามเสนอและให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป และ</p> <p>๖. เห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นแผนความต้องการกำลังบุคลากรสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕</p>	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา,ดร.สาคร สร้อยสังวาล,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการเรียบร้อยแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ
๔.๒	การพิจารณาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยา ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา พ.ศ.	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา พ.ศ. ตามเสนอ และ นำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาดำเนินการต่อไป	รองอธิการบดี ฝ้ายวิชาการ และ กองบริการ การศึกษา	ดำเนินการจัดส่ง หลักสูตรไปยัง สกอ.แล้ว
๔.๓	การพิจารณาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยา ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ.	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยา ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ. ตามเสนอ และให้นำข้อเสนอแนะของ กรรมการไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อส่งให้สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการต่อไป	รองอธิการบดี ฝ้ายวิชาการ และ กองบริการ การศึกษา	ดำเนินการจัดส่ง หลักสูตรไปยัง สกอ.แล้ว
๔.๔	การพิจารณาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยา ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ.	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. ตามเสนอ และ นำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาดำเนินการต่อไป	รองอธิการบดี ฝ้ายวิชาการ และ กองบริการ การศึกษา	ดำเนินการจัดส่ง หลักสูตรไปยัง สกอ.แล้ว
๔.๕	การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย ค่าธรรมเนียม การศึกษาสำหรับ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ตามเสนอ และให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการ ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ๒. เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหาร งบประมาณการเงินพิจารณาดำเนินการออก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบจำนวนเงิน ตามประกาศของคณะกรรมการออกประกาศใช้ ต่อไป	คณะกรรมการ กลั่นกรอง กฎหมายลำดับ รอง และ คณะกรรมการ บริหาร งบประมาณ การเงิน	ดำเนินการให้นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม เรียบร้อยแล้ว และได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย http://council.psu.ac.th/
๔.๖	การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจ่าย ค่าตอบแทนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบให้ถอนวาระ การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร งบประมาณการเงินพิจารณาดำเนินการออกเป็น ประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบจำนวนเงินตามที่คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบออกประกาศใช้ต่อไป	คณะกรรมการ บริหาร งบประมาณ การเงิน	รับทราบมติของสภา มหาวิทยาลัย เพื่อ ดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ มติสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://council.psu.ac.th/>